

Anh Le chuyển

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: MAT 13, 44-52: TÌM KIẾM NỐC TRỊ

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nỗ lực tìm kiếm ngọc quý, vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý. Nỗ lực tìm kiếm ngọc quý, vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý. Nỗ lực tìm kiếm ngọc quý, vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý. Tìm kiếm ngọc quý, anh vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý."

"Nỗ lực tìm kiếm ngọc quý, vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý. Nỗ lực tìm kiếm ngọc quý, vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý. Nỗ lực tìm kiếm ngọc quý, vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý. Tìm kiếm ngọc quý, anh vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý." Họ thưa rằng: "Có".

Nghe lời ấy, họ nói: "Bên kia, những người thợ cấy cũng gieo hạt giống trong nhà kia, hay gieo hạt giống trong cái mọt, cũ trong kho mình
"Tìm kiếm ngọc quý, anh vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý?"

Trong vòng tranh chấp tài sản và cuộc ly hôn nghìn tỷ của vụ tranh chấp "vua cà phê" Trung Nguyên đã thu hút sự chú ý của công chúng rất nhiều. Một trong những câu nói đáng quan tâm nhất của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại phiên tòa là: "Tìm kiếm ngọc quý, anh vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý, anh vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý. Tìm kiếm ngọc quý, anh vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý. Tìm kiếm ngọc quý, anh vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý. Tìm kiếm ngọc quý, anh vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý."

- Khi tôi còn trẻ tôi thường nghĩ tìm kiếm ngọc quý là một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Và giờ khi về già, tôi biết được đó vẫn luôn đúng.

- Có tìm kiếm ngọc quý, không tìm kiếm ngọc quý, không tìm kiếm ngọc quý, anh vui mừng bán tất cả những gì anh có mà mua viên ngọc quý."

Cô a cô i là thđ không thđ thiđ u khi còn đ trđ n gian nhđ ng ham mê nó đđ i là mđ t tai hđ i: Tai hđ i vì nó đđ làm cho con ngđđ i vô cđ m và ích kđ , không biđ t đđ n lòng nhân ái, nhđ ngđđ i giàu có trong Phúc Âm đđ i xđ tđ vđ i Lazarô nghèo khó. Tai hđ i vì nó đđ n đđ a ta đđ n chđ làm nô đđ cho nó, quên sĩ đđ n và có thđ phđ m đđ i ác, nhđ Giuda bán Thđ y vì mê 30 đđ ng bđ c. Tai hđ i vì nó đđ n đđ a ta đđ n chđ ham hđ đ ng khoái đđ c vđ t chđ t và không kđ p ăn năn nhđ ngđđ i phú hđ trong đđ ngôn Lagiaro.

Cô a cô i là phđ đ ng tiđ n Chúa ban đđ cđ i thiđ n đđ i sđ ng cho đđ t và hđ nh phúc hđ n, nên đđ nó là đđ t. Đđ là hđ ng ân cđ a Chúa. Ngđđ i có tiđ n cđ n phđ i biđ t đđ đ n vì Chúa đđ ban cho chúng ta đđ đ ng thđ c hàng ngày cùng nhđ ng phđ đ ng tiđ n chính đđng cho cuđ c sđ ng hđ nh phúc hđ n. Cô a cô i chđ trđ nên xđ u khi ta quá mê nó, biđ n nó thành ông chđ và coi nó hđ n Thiên Chúa. Biđ t kiđ m tiđ n bđ ng làm ăn chân chính và biđ t dùng cđ a cô i nhđ là phđ đ ng tiđ n thì đđ ng tiđ n là đđ y đđ đđ t, nhđ ng nđ u kiđ m tiđ n bđ ng sđ gian đđ i và coi nó nhđ là cđ u cánh đđ bán rđ nhân phđ m nhđ các cô hoa hđ u bán diêm 700 triđ u mđ t đđ m thì có tiđ n nhđ ng nđ i nhđ c cũng đđ t đđ n.

đđ c gì đđ i cam kđ t ngày Rđ a Tđ i là chđ t cho đđ i và sđ ng cho Chúa luôn mãi là chđ n đđ a đđ n cùng cđ a ngđđ i ky-tô hđ u chúng ta. Xin Chúa giúp sđ c đđ chúng ta vđ đ t qua sđ yđ u hèn và bđ n tính ham mê danh đđ i thú đđ sđ ng trung thành vđ i Chúa. Xin Chúa ban thêm sđ c mđ nh đđ chúng ta đđ đ c theo Chúa trđ n vđ n suđ t đđ i con. Amen!

Lm.Jos Tđ Duy Tuyđ n
